



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง จะเรียกบุคคลผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) แล้วเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาบตำรวจ

( พิชิต ต่อยอด )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

<u>สอบได้ลำดับที่</u>	<u>หมายเลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ได้คะแนน</u>
๑	๐๐๓	นายอมรเทพ แสงทอง	๖๙
๒	๐๐๑	นางสาวณัฐกานต์ คชพันธ์	๕๗ (ไม่ผ่านเกณฑ์)

ประเภท พนักงานทั่วไป

๒. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

<u>สอบได้ลำดับที่</u>	<u>หมายเลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ได้คะแนน</u>
๑	๐๐๒	นายฤกษ์ญา แสงงาม	๗๙
๒	๐๐๑	นายภูมิพิพัฒน์ พรหมกัลป์	๖๙
๓	๐๐๓	นางสาวเกษศิริ เส้นเศษ	๕๒ (ไม่ผ่านเกณฑ์)

หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
ครบทุกด้านรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐